



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/๘๖๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนตำรัง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทอรองจ่ายเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่
ประสงค์ทำประกัน

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บม.๑-๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วย ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทอรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่
ประสงค์ทำประกัน สำหรับผู้กู้สินเชื่อโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ ๖ และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบการเปลี่ยนแปลงตามข้างต้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีผู้กู้ไม่มาติดต่อแจ้งความประสงค์ทำประกัน/ไม่ทำ
ประกัน อาจกระทบกับการต่ออายุกรมธรรม์

ในการนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินตามโครงการฯ ทราบ และ
แจ้งความประสงค์ที่ธนาคารออมสินสาขา หรือ แอปพลิเคชัน MyMo ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกอร มากนคร)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

งานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

ที่ บผ.๑-๑๗๘ /๒๕๖๕



ธนาคารออมสิน

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

อ้างถึง ๑. บันทึกรายชื่อกู้ยืมโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับ
ธนาคารออมสิน ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

๒. หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.๑-๕๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามบันทึกข้อตกลงที่อ้างถึง ๑. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ ๖ และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ช.พ.ค. และร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ผู้กู้ทำประกันสินเชื่อได้ตามความสมัครใจ กรณีผู้กู้ที่เลือกทำประกัน แต่ไม่ชำระค่าเบี้ยประกัน ให้ธนาคารชำระค่าเบี้ยประกันแทนผู้กู้ เพื่อให้กรรมธรรมมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกเพิ่มรวมเข้ากับเงินกู้ที่ค้างชำระ นั้น

ธนาคารออมสินขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ธนาคารได้เปลี่ยนวิธีการทรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน กรณีผู้กู้ไม่ชำระค่าเบี้ยประกัน โดยจะไม่นำไปรวมในบัญชีเงินกู้ แต่แยกเป็นบัญชีทรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และเมื่อทรองจ่ายค่าเบี้ยประกันแล้วจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ชำระเงินคืนให้ธนาคาร ยกเว้นผู้กู้ที่มีสถานะฟ้องดำเนินคดี ธนาคารไม่สามารถทรองจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถทำประกันได้ โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันเอง

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำประกัน ธนาคารได้เพิ่มทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ที่จะทำประกันให้สามารถจัดหาบุคคล หรือ หลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มเติมได้ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. และธนาคารได้เพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้กู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะทำประกัน แต่ไม่สามารถจัดหาบุคคล หรือ หลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มเติมได้ โดยให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน (ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี) สรุปรูปทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ที่จะทำประกันสามารถดำเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๑. นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มเติม (สมุดเงินฝาก สลากออมสิน ที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด)
๒. เพิ่มผู้ค้ำประกัน ๑ - ๓ คน ตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ ดังนี้

เงินต้นคงเหลือ	ผู้กู้เดิมที่ทำประกัน มีบุคคลค้ำประกันแล้ว จำนวน (คน)	ผู้กู้ที่ไม่ทำประกัน ต้องมีบุคคลค้ำประกัน จำนวน (คน)
ไม่เกิน ๖ แสนบาท	๑	๒
เกินกว่า ๖ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑.๒ ล้านบาท	๒	๓
เกินกว่า ๑.๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑.๘ ล้านบาท	๓	๔
เกินกว่า ๑.๘ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒.๔ ล้านบาท	๓	๕
เกินกว่า ๒.๔ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓.๐ ล้านบาท	๓	๖

โดยผู้ค้าประกันรายใหม่ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การให้สินเชื่อตามคู่มือการปฏิบัติงานการกู้เงินสินเชื่อตามข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินสาขาจะจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงาน สกสค.จังหวัด ตรวจสอบและรับรองสถานะความเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ของผู้ค้าประกันรายใหม่ดังกล่าว

๓. ให้ธนาคารเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน ตามประกาศธนาคารออมสิน (เพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี)

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ทำประกัน หรือไม่ทำประกัน ที่ธนาคารออมสินสาขา เจ้าของบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือ ทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่ เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยธนาคารจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบการเปลี่ยนแปลง ตามข้างต้นแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตัวอย่างหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทรงจ่าย ค่าเบี้ยประกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งสำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อทราบและเป็นข้อมูล ในการให้คำแนะนำแก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินตามโครงการฯ ต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายคเชนทร์ บุญวงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

สายงานลูกค้าบุคคลภาครัฐ